



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๗,๑๙ มูลค่าข่าว ๒๐๖,๕๑๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## จิมมี่ทุ่มทุนสุดตัว เสริมแกร่งอำนาจ

เมื่อ 6 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน หลักสี่ กทม. นายพูน นุ่นชูคั้น นายกอบต.พ่วงพรมคร ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน ร่วมกับ ดร.สมชัย หยกกุล ประธาน **■ อ่านต่อหน้า 19**

### จิมมี่

□ ต่อจากหน้า 17

บ.เครื่องจักรกลเกษตรไทย, ดร.ประภาส ฤกษ์พิบูลย์ และ “จิมมี่” ดร.เอกรัฐ ไชยโชติช่วง ไปร่วมเตอร์เกียร์ดิกรีรินทร์ ไปร่วมขึ้น แดงกล่าว การจัดมวยสากลอาชีพ “ศึกเคียนซาละห์โลก” ที่จะขึ้นในวันที่ 20 ก.พ. นี้ ที่เวทีมวยชั่วคราว โรงเรียนบ้านควนสามัคคี ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ช่อง 7 สียังคงเวลา 14.00-16.00 น. คู่เอกเป็นการชกป้องกันแชมป์ รุ่นจูเนียร์ ฟลายเวต (108 ปอนด์) สหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) เอเชีย ครั้งแรก ของ “เจ้าแชมป์” ฟาสัน จูเนียร์ เกษตรพัฒนา กับ พูนจิ นากาตะ ผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่น พร้อมมวยอุ่นเครื่อง อัจฉริยะ วิโรจน์สุโนบล อดีตนักชกทีมชาติไทยร่วมเชียร์ไปไฟต์ที่ 2 กับ เอนรี เอนเดียสยาโน นักชกอิเอนา พร้อมด้วย คู่มวยสากลและมวยไทยอีก ๑ คู่

ด้าน “จิมมี่” ดร.เอกรัฐ ไชยโชติช่วง ไปร่วมเตอร์เกียร์ดิกรีรินทร์ ไปร่วมขึ้น เผยว่า ตนและผู้สนับสนุน พร้อมกัน ฟาสันจูเนียร์ ลูกชายของอดีตแชมป์โลก IBF ฟาสัน ศักดิ์ดิกรีรินทร์ เป็นแชมป์โลก พ่อลูกคู่แรกของไทยให้ได้ ส่วนความคืบหน้าศึกป้องกันแชมป์โลกสหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) รุ่น ฟลายเวต (112 ปอนด์) ไฟต์ที่ 3 ของ “เจ้าเพชร” อำนาจ เกษตรพัฒนา แชมป์โลกชาวไทย กับ ซู ชิ หิง อดีตแชมป์โอสิบิก 2 สมัย ชวรุใจชาวจีน ในวันที่ 7 มี.ค.นี้ ที่สังเวียนโคโธอารินา เวเนเซียนริลอร์ท เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ที่วัดจิดอลของโมโม 29 ถึงเวลา 20.30-22.30 น. นั้น อำนาจ

ยังคงปักหลักตั้งใจฝึกซ้อมอยู่ที่ มคว องครักษ์ โดยมีเทรนเนอร์ชาวฟิลิปปินส์ ฟรานซิสโก จาโร ติวเข้ม และยังมีอดีตนักชกทีมชาติไทย พงเมียง พูลธรัตน์ เข้ามาช่วยติวพิเศษด้วย นอกจากนี้ “เสอ.วีป” พล.อ.ทวีป จันทร์จรรย์ อดีตนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ เข้ามาช่วยชี้แนะด้านเทคนิคการชก พร้อมทั้งทีมงานนักวิทยาศาสตร์กีฬา ที่จะทำให้อำนาจ แข็งแกร่งกว่าทุกไฟต์ รวมทั้งเสริมการฝึกพิเศษเพิ่มพลังหมด เชื่อว่าอำนาจชกได้ดีกว่าเดิม หน้า และแกร่งกว่าทุกไฟต์ พร้อมพิชิตคู่ปรับ ซู ชิ หิง และไม่ห่างเรื่องการให้คะแนนแก่ชกในประเทศจีน เพราะมั่นใจในความยุติธรรมของสถาบัน IBF ที่ตนได้ร่วมงานมายาวนาน

ส่วน ซู ชิ หิง มีให้สัมภาษณ์กับสื่อออกผ่านเว็บไซต์มวยดังหลายเว็บไซต์ ยอมรับว่าการเจอกับ อำนาจ เป็นศึกที่หนักที่สุดของตน แม้ตนจะเคยเอาชนะ อำนาจ ในการชกมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติมา 2 ครั้ง ในการเจอกัน 3 ครั้ง แต่ อำนาจ เทรินไปก่อน มีประสบการณ์ชกมวยอาชีพมากกว่า ได้เป็นแชมป์โลกด้วยสถิติชนะรวด 14 ไฟต์ (น็อก 5) ขณะที่ตนชกอาชีพชนะมา ๑ ครั้ง (น็อก 1) ความฝันของตนคือการเป็นนักชกอาชีพ และคิดว่าแชมป์โลก ได้ไปชกโชว์ฝีมือที่ลาสเวกัส ที่ถือว่าเป็นเมกกาเวงการมวยโลก ตนไม่ได้กดดันจากแฟนมวยชาวจีนกว่า 300 ล้านคน ที่จะติดตามการชกของตนในไฟต์ แต่กดดันจากตัวเองมากกว่า ทำให้เริ่มมาชกอาชีพในวัย 30 ปีเศษ (ตอนมี 33 ปี) แต่ไม่ว่าผลไฟต์นี้จะออกมาอย่างไร ตนจะไม่แสร้งนวม และจะทำตามความฝันของตนเองให้ได้.

